

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN TRIỆU SƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-LĐTBOXH  
V/v trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán  
Nhân Dân năm 2021

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2021

Kính gửi: Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 19821/UBND-VX ngày 15/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá hội về việc trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Công văn số 4295/SLĐTBOXH-BTXH ngày 20/12/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của đối tượng Bảo trợ xã hội, không để kéo dài đối với đối tượng bảo trợ xã hội. phối hợp với Bưu điện thực hiện chi trả cho đối tượng kịp thời theo quy định tại Quyết định số 4384/QĐ-UBND ngày 04/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Phương thức chi trả trợ giúp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội hàng tháng thông qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đảm bảo cho các đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội được lĩnh trợ cấp 02 tháng (*tháng 1 và tháng 2*) trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

2. Chủ động xây dựng kế hoạch thăm hỏi, tặng quà và trợ giúp xã hội trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; vận động các tổ chức, cá nhân và bố trí ngân sách địa phương chăm lo tết cho người nghèo, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm ai cũng có tết, vui tươi, lành mạnh và tiết kiệm.

3. UBND các xã, thị trấn hướng dẫn, nhắc nhở gia đình có người tâm thần quản lý tốt đối tượng, không để người tâm thần đi lang thang, đặc biệt trong dịp tết Nguyên đán; thường xuyên rà soát những người lang thang, ăn xin trên địa bàn, có biện pháp thu thập thông tin, liên hệ với gia đình, địa phương nơi người lang thang, người xin ăn cư trú để phối hợp tuyên truyền, vận động và đưa họ về nơi cư trú; cơ quan thẩm quyền xử lý theo quy định đối với các đối tượng có dấu hiệu tổ chức người xin ăn, người khuyết tật (nếu có).

4. Rà soát, tổng hợp số hộ, số khẩu có nguy cơ thiếu đói trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần và giáp hạt đầu năm 2022; chủ động huy động nguồn lực, trong đó có ngân sách địa phương để hỗ trợ kịp thời cho các hộ thiếu đói, nhất là các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Những đơn vị thiếu đói diện rộng dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần và giáp hạt năm 2022, vượt quá khả năng của địa phương phải có văn bản với đầy đủ thông tin về số hộ, số khẩu cần được hỗ trợ, thời gian hỗ trợ 01 tháng đối với hỗ trợ cứu đói Tết và tối đa 03 tháng đối với hỗ trợ cứu đói giáp hạt (*biểu tổng hợp theo phụ lục số 1 kèm theo*). Đối với hội viên Hội Người mù của các xã, thị trấn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ đề nghị Hội Người mù tỉnh tổng hợp, báo cáo. Vì vậy, các xã, thị trấn

không lập danh sách đề nghị hỗ trợ lương thực cho hội viên Hội Người mù để tránh trùng lặp.

Các xã, thị trấn có hoặc không có nhu cầu hỗ trợ lương thực cho người dân trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần và giáp hạt năm 2022 đều phải có văn bản gửi UBND huyện (qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày **07/01/2021** để tổng hợp, báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

4. Báo cáo nhanh kế hoạch trợ giúp xã hội dịp tết Nguyên đán về UBND huyện (qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày **21/01/2022**; phân công cán bộ trực, tổng hợp, cập nhật báo cáo hàng ngày dịp lễ tết từ ngày **29/01/2022** đến hết ngày **06/02/2022** và báo cáo tổng hợp kết quả trợ giúp xã hội dịp tết Nguyên đán trước ngày **18/2/2022** (*biểu tổng hợp theo phụ lục số 2 kèm theo*) để tổng hợp báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo, thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, LĐTBXH.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lê Quang Trung**

**Phụ lục 1**  
**TỔNG HỢP SỐ HỘ, SỐ KHẨU ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ LƯƠNG THỰC**  
**TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN NĂM 2022**  
*(Kèm theo Công văn số /UBND-LĐTĐXH ngày / /2021*  
*của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn)*

STT	Họ và tên (chủ hộ)	Số khẩu	Số gạo đề nghị hỗ trợ (15kg/khẩu)	Số tháng đề nghị hỗ trợ	Tổng số gạo đề nghị hỗ trợ (kg)	Ghi chú
	<b>Tổng cộng</b>					



